

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ TẠI CỤC THỐNG KÊ THÁI BÌNH

Nguyễn Bình*

Tóm tắt:

Phổ biến thông tin thống kê là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động thống kê nhà nước, giúp người sử dụng tiếp cận với thông tin thống kê do cơ quan thống kê thuộc hệ thống thống kê nhà nước thực hiện thu thập, tổng hợp, công bố. Nền kinh tế càng hội nhập sâu rộng thì sự quan tâm và nhu cầu sử dụng thông tin của các cấp lãnh đạo và xã hội lại càng lớn cả về phạm vi và chất lượng. Bài viết giới thiệu những kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê tại Cục Thống kê tỉnh Thái Bình và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này trong những năm tiếp theo.

Cục Thống kê Thái Bình nhận thức rằng việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê không những nâng cao trình độ cho công chức và người lao động trong Ngành mà còn góp phần nâng cao vị thế và thương hiệu, nâng cao sự tin cậy của xã hội đối với ngành Thống kê. Với phương châm tổng quát là “*Đúng - Đủ - Thuận tiện*” cho cả người cung cấp thông tin và người sử dụng thông tin, Lãnh đạo Cục đã quán triệt đến toàn công chức trong Cục tập trung vào 2 vấn đề lớn sau:

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật thống kê trước hết là công chức, người lao động ngành Thống kê, tiếp đó là người cung cấp thông tin và người sử dụng thông tin thống kê. Nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ yếu là: Luật Thống kê 2015 và các văn bản liên quan; hoạt động thống kê; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người cung cấp và sử dụng thông tin thống kê; các đề án lớn của Ngành như Quyết định số 715/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án đổi mới quy biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Quyết định số 643/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về

chất lượng thống kê đến năm 2030, thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2015-2017...; các cuộc điều tra, Tổng điều tra thống kê.

(2) Phổ biến thông tin thống kê đến người sử dụng thông tin thống kê nhất là các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, các đồng chí chuyên viên phụ trách công tác tổng hợp, tham mưu ở tỉnh, huyện, xã. Bảo đảm tính công khai, minh bạch và nguyên tắc độc lập tương đối về nghiệp vụ, tập trung các chỉ tiêu quan trọng như: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP), dân số, thu nhập bình quân đầu người, chỉ số giá tiêu dùng (CPI)...

Từ chủ trương, sau thời gian thực hiện Cục Thống kê Thái Bình đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Thứ nhất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành các văn bản pháp luật về thống kê như: Chỉ thị số 26/CT-UBND về tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Thống kê và các Nghị định có liên quan; Chỉ thị về Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Tổng điều tra kinh tế năm

* Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình

➤➤➤ THÔNG KÊ VÀ CUỘC SỐNG

2017, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 2820/QĐ-UBND về việc ban hành biểu mẫu thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. Giao Cục Thống kê làm đầu mối tổng hợp từ báo cáo của các Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu, đã phát hành cuốn "Một số thuật ngữ và biểu mẫu thu thập các chỉ tiêu thống kê tỉnh Thái Bình" để làm cẩm nang cho các Sở, ban, ngành huyện, thành phố.

Thứ hai, ý thức chấp hành pháp luật thống kê đối với từng đối tượng của Luật Thống kê được nâng cao, đặc biệt là người cung cấp và sử dụng thông tin thống kê, đẩy mạnh việc thanh tra thống kê, nhất là thanh tra độc lập (năm 2018 tiến hành 8 cuộc thanh tra độc lập).

Thứ ba, mở rộng đối tượng sử dụng thông tin thống kê thường xuyên, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm được cung cấp tới 120 người là lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, các đồng chí Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thường trực huyện, thành ủy. Niên giám thống kê tỉnh được cấp tới các xã, phường, thị trấn, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt từ Phó chủ tịch huyện trở lên (550 người). Xuất bản niên giám các huyện, thành phố với khoảng 600 người (bình quân 70-80 người/huyện).

Thứ tư, tập trung xuất bản các chuyên đề chuyên sâu từ hệ thống số liệu các cuộc Tổng điều tra hoặc điều tra định kỳ, ngoài các chuyên đề do Tổng cục Thống kê yêu cầu, các chuyên đề ấn phẩm bám sát những vấn đề mà tỉnh đang có nhu cầu như: "Kinh tế biển Thái Bình" từ kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 phục vụ phát triển 3 đột phá, "Thực trạng làng nghề Thái Bình" từ kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 phục vụ sự phát triển công nghiệp, "Vị thế kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình trong vùng Đồng bằng sông Hồng" phục vụ đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Ngoài ra hàng năm xuất bản 2-4 ấn phẩm khác như:

Khu công nghiệp Thái Bình; Trang trại tỉnh Thái Bình; FDI và xuất, nhập khẩu Thái Bình; Tôn giáo Thái Bình...

Thứ năm, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong hoạt động thống kê, gồm 5 hình thức:

(i) Qua các ấn phẩm xuất bản cung cấp cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện các thông tin chuyên sâu phù hợp với quản lý điều hành và nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn;

(ii) Infographic: Thiết kế đồ họa thông tin, chuyển những thông tin thống kê phức tạp thành thông tin dưới dạng ký hiệu, biểu tượng ngắn gọn, dễ nhớ như "GRDP bình quân khác thu nhập bình quân như thế nào", "Doanh nghiệp Thái Bình qua góc nhìn thống kê"... đã được sự ủng hộ của người sử dụng thông tin. Infographic cũng được ứng dụng trong Niên giám cấp tỉnh năm 2017 và các chỉ tiêu chủ yếu hàng tháng trên trang thông tin điện tử (website);

(iii) Website và bảng Led: Nâng cấp và sửa đổi website, đây là kênh quan trọng để tuyên truyền, phổ biến thông tin, được phục hồi lại từ tháng 4/2017 đến nay đã có gần 1,86 triệu lượt truy cập, bình quân hàng ngày có 300 - 400 lượt truy cập, cao điểm 1.300 lượt. Nội dung tin, bài trên website đa dạng và phong phú. Bảng Led đặt tại Cục Thống kê và Sở Thông tin và Truyền thông được sử dụng thường xuyên để cung cấp thông tin kinh tế - xã hội.

(4) Mạng xã hội: Sử dụng Fanpage của Facebook, Zalo để tuyên truyền và phổ biến thông tin thống kê có hiệu quả lớn, do tính tương tác và trào lưu sử dụng mạng xã hội.

(5) Tổ chức hội nghị, hội thảo và qua phương tiện thông tin đại chúng: Thông qua diễn đàn các hội nghị, hội thảo ở địa phương để phổ biến, phân tích, giải trình các khái niệm, phạm vi thu thập, công nghệ thực hiện các chỉ tiêu thống kê nhất là các chỉ tiêu thống kê xã

hội đang quan tâm. Thường xuyên đăng tin, bài báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và Ngành.

Thứ sáu, Lịch phổ biến thông tin thống kê được công khai trên website, số liệu thống kê được nâng lên về chất lượng, đã được sự đồng thuận của lãnh đạo tỉnh, huyện và các sở, ban, ngành, nhất là các chỉ tiêu quan trọng như: GRDP, dân số... đồng thời là căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch, quy hoạch về kinh tế - xã hội, quyết định đầu tư.

Đạt được các kết quả nêu trên là do Cục Thống kê đã thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

- Cục Thống kê đã chủ động mời giảng viên là chuyên gia của ngành Thống kê mở các lớp đào tạo, tập huấn cho công chức trong Cục (Ban biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện hướng dẫn về cách thức viết tin bài, chuyên gia của Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê, Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin giảng về Luật Thống kê 2015, quy trình thanh tra độc lập).

- Phân quyền chủ trì cho các đơn vị trong Ngành, các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Cục trưởng, cụ thể: Công tác tuyên truyền do Phòng Thanh tra đảm nhiệm; công tác phổ biến thông tin thống kê do Phòng Thống kê Tổng hợp chủ trì. Hai phòng này có quyền thay mặt Cục trưởng chỉ đạo các Phòng, các Chi cục thực hiện đúng kế hoạch và đúng quy định.

- Công tác phổ biến thông tin, viết chuyên đề ấn phẩm được giao cụ thể bằng kế hoạch thông tin cho các Phòng, các Chi cục. Theo đó mỗi quý mỗi Phòng, mỗi Chi cục phải có ít nhất 1 tin hoặc 1 bài viết trên website, mỗi phòng nghiệp vụ mỗi năm phải có ít nhất 1 ấn phẩm chuyên sâu. Tiến hành kiểm điểm, chấm điểm hàng tháng để xếp loại thi đua và đánh giá công chức. Chuyển dần nhận thức của mỗi

công chức từ việc yêu cầu phải thực hiện sang việc các Phòng, Chi cục chủ động đề xuất và triển khai công tác tuyên truyền và phổ biến thông tin thống kê.

- Tích cực cử người tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, các cuộc điều tra thí điểm của ngành. Hình thành đội ngũ Trưởng phòng nghiệp vụ thành thạo việc viết chuyên đề, ấn phẩm. Tiến hành số hóa các báo cáo thường xuyên từ năm 2016 của Ngành để lưu trữ và dễ truy nhập, tìm kiếm thông tin.

- Tranh thủ sự hỗ trợ tối đa của địa phương về kinh phí xuất bản niên giám tỉnh, biên soạn niên giám huyện và chuyên đề phục vụ địa phương.

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê trong thời gian tới, Cục Thống kê tỉnh Thái Bình kiến nghị một số vấn đề sau:

Thứ nhất, công tác tuyên truyền và phổ biến thông tin thống kê được giao thành một mục trong kế hoạch thông tin hàng năm của các Cục Thống kê.

Thứ hai, đề nghị Tổng cục Thống kê thường xuyên hàng năm mở các lớp đào tạo về hướng dẫn viết chuyên đề, ấn phẩm nhất là đối với các cuộc Tổng điều tra cho các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ cơ quan Cục (Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 có mở lớp này rất hiệu quả).

Thứ ba, đề nghị Tổng cục Thống kê giao cho một đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý Fanpage chính thức của Ngành.

Thứ tư, về xuất bản các ấn phẩm của các cuộc Tổng điều tra, đề nghị không căn cứ vào bình quân các huyện để xây dựng số lượng ấn phẩm, mà tập trung cho các chuyên đề chuyên sâu cấp tỉnh.

(Xem tiếp trang 3)

Tiếp theo trang 43

Tài liệu tham khảo:

1. Cục Thống kê Thái Bình (2018), *Một số thuật ngữ và biểu mẫu thu thập các chỉ tiêu thống kê tỉnh Thái Bình*, NXB Thống kê tháng 1 năm 2018;
2. Chính phủ (2016), *Nghị định số 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê*, ngày 01/7/2016;
3. Quốc hội (2015), *Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII*, ngày 23/11/2015;
4. Tổng cục Thống kê (2018), *Quyết định số 1428/QĐ-TCTK phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020*, ngày 25/12/2014;
5. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (2017), *Chỉ thị số 26/CT-UBND về tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Thái Bình*, ngày 03/11/2017;
6. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (2017), *Quyết định 2820/QĐ-UBND về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh*, ngày 30/10/2017.